

ที่ GPSC 23300075/220/66

วันที่ 21 ธันวาคม 2566

เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นจากบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี จำกัด (“GRSC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (“GRP”) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง ในและต่างประเทศ จากบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“PTTGM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) จำนวน 10,007,500 (สิบล้านเจ็ดพันห้าร้อย) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GRP (“หุ้นที่ซื้อขาย”) โดยมีมูลค่าการซื้อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,275 ล้านบาท (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”) ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ดังกล่าวจาก PTTGM จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน GRP ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมเป็น ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ GRP

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น GRP ดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. ในการสนับสนุนบริษัทฯ ในฐานะแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและ สาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) และเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือ พลังงานสะอาดทั้งในและต่างประเทศ โดยการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ เป็นการรวมความพร้อมทางด้านบุคลากร ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพ และ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนที่ 15,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573

ทั้งนี้ GRSC จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่คู่สัญญาตกลง กันนั้นสำเร็จครบถ้วน อาทิ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาอนุญาตให้ GRSC เข้าซื้อหุ้นที่ซื้อขายจาก

PTTGM เป็นต้น โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ซึ่งภายหลังจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น GRP และบริษัทย่อยของ GRP จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นข้างต้นเข้าข่ายเป็น “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการ (รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ) แล้ว มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย**

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นยังเข้าข่ายเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์” ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาจำหน่ายไป”) แต่เมื่อคำนวณขนาดรายการ (รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ) ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 แล้ว มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-140-4646, 02-140-1808, 02-140-1846, 02-140-4624 อีเมล ir@gpscgroup.com

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 14/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี จำกัด (“GRSC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (“GRP”) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศ จากบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“PTTGM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) จำนวน 10,007,500 (สิบล้านเจ็ดพันห้าร้อย) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GRP (“หุ้นที่ซื้อขาย”) โดยมีมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,275 ล้านบาท (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”) ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจาก PTTGM จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน GRP ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ GRP

ทั้งนี้ GRSC จะสามารถเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวกับ PTTGM ได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่คู่สัญญาตกลงกันนั้นสำเร็จครบถ้วน อาทิ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาอนุญาตให้ GRSC เข้าซื้อหุ้นที่ซื้อขายจาก PTTGM หรือได้รับการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ซึ่งภายหลังจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น GRP และบริษัทย่อยของ GRP จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ:	บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100
ผู้ขาย:	บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

<b>ความสัมพันธ์ ระหว่างกัน:</b>	ผู้ขายเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในผู้ขาย ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุ้นของบริษัทฯ ทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 47.27 และทางอ้อมผ่าน บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด <sup>1</sup> ในสัดส่วนร้อยละ 7.96 ของหุ้นที่ ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
-------------------------------------	--

### 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

#### (ก) ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายการ	รายละเอียด
<b>ลักษณะรายการ</b>	GRSC จะเข้าซื้อหุ้นของ GRP จาก PTTGM จำนวน 10,007,500 (สิบล้านเจ็ดพันห้าร้อย) หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของ GRP
<b>วัตถุประสงค์ของ การเข้าทำธุรกรรม การซื้อขายหุ้น</b>	เป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินการ ธุรกิจ ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. ในการสนับสนุนบริษัทฯ ในฐานะแกนนำในการดำเนินธุรกิจ ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. (PTT Group's Power Flagship) และเป็นผู้นำในด้านธุรกิจ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดทั้งในและต่างประเทศ
<b>มูลค่าหุ้นที่ซื้อขาย</b>	มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 1,275 ล้านบาท  หมายเหตุ: การเข้าซื้อหุ้นของ GRP ดังกล่าว จะทำให้ GRP และ บริษัทย่อยของ GRP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
<b>การชำระเงิน</b>	GRSC จะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดเต็มจำนวนให้กับผู้ขายในวันที่ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น

<sup>1</sup> บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

<p>เงื่อนไขบังคับก่อน ของธุรกรรมการซื้อขายหุ้น</p>	<p>การที่ GRSC และ PTTGM จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ หรือ กรณีที่เงื่อนไขดังกล่าวได้รับการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่าย โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นสาระสำคัญรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาอนุญาตให้ GRSC เข้าซื้อหุ้นที่ซื้อขายจาก PTTGM</li> <li>(2) ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน สถานะทางการเงิน หรือธุรกิจของ GRP และ/หรือบริษัทย่อยของ GRP อย่างมีนัยสำคัญ</li> </ol>
--	--

(จ) ข้อมูลทั่วไปของ GRP

<p>ชื่อบริษัท</p>	<p>บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล พาวเวอร์ จำกัด</p>
<p>ประเภทธุรกิจ</p>	<p>GRP ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 90 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร 9 โครงการ ใน 4 จังหวัด (ลพบุรี สุพรรณบุรี พิจิตร และขอนแก่น) กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 39.5 เมกะวัตต์ โดยทุกโครงการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2557 – 2558</li> <li>● โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวันผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล พาวเวอร์ วัน จำกัด (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนใน Sheng Yang Energy Company Limited) กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 55.8 เมกะวัตต์</li> </ul>

	นอกจากนี้ มีบริษัทย่อยของ GRP ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศจีน คือ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล พาวเวอร์ ไซน่า (เซี่ยงไฮ้) จำกัด (GRP China)
ทุนจดทะเบียน	2,001,500,000 (สองพันหนึ่งล้านห้าแสน) บาท

■ **ลักษณะการดำเนินธุรกิจของ GRP**

GRP ประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร โดยปัจจุบัน GRP มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและไต้หวัน รวมจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 90 เมกะวัตต์

■ **สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ GRP**

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ* ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	3,243,519,520.00	3,199,445,969.00
หนี้สินรวม	1,337,118,275.00	1,205,169,845.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,866,401,245.00	1,994,276,124.00

หน่วย: บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินเฉพาะกิจการ* งวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
รายได้	77,355,424.00	100,502,909.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(5,948,891.00)	(222,475,121.00)

\* ข้อมูลทางการเงินของ GRP นั้นอ้างอิงมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ GRP ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565

#### 4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

##### 4.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ GRSC จะต้องชำระในการซื้อหุ้นของ GRP ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของ GRP เป็นเงินสด มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,275 ล้านบาท โดย GRSC จะชำระในวันที่ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น การกำหนดมูลค่ารวมของรายการในครั้งนี้เป็นไปตามการเจรจกันระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประเมินมูลค่าของกิจการด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows) เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของกิจการและมูลค่าหุ้นของ GRP ตามที่ได้ตกลงกันและกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

##### 4.2 การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ คือ ประมาณ 1,275 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 1.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ คำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ทั้งนี้ เมื่อรวมการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ และ การต่ออายุสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น ในรูปแบบ Inter - Company Borrowing and Lending กับ ปตท. ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ และ ปตท. ได้ลงนามต่ออายุสัญญาข้างต้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 จะได้ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเท่ากับร้อยละ 1.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ คำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ แต่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

##### 4.3 การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกรรมซื้อขายหุ้นดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,275 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.55 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งถือเป็นขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 (โดยมีรายละเอียดการคำนวณรายการตามตารางด้านล่าง) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้อง

ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

เกณฑ์การคำนวณ	สูตรการคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มา / NTA ของบริษัทฯ	(1,137 x 50.00%) / 103,590	ร้อยละ 0.55
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้มามีผลขาดทุน	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่าของสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	1,275 / 285,646	ร้อยละ 0.45
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ไม่มีการออกหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทน	

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ จากงบการเงินฉบับสอบทานของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และข้อมูลทางการเงินที่จัดเตรียมโดยผู้บริหารของ GRP ณ วันที่ 30 กันยายน 2566



5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ปตท. มีกรรมการและผู้บริหารร่วมกับบริษัทฯ ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	บริษัทฯ	ปตท.
1.	นายวุฒิกร สติจิต	กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและ ก๊าซธรรมชาติ
2.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
3.	นายนพดล ปิ่นสุภา	กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
4.	หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่	กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
5.	นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต	กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
6.	นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธัญกุล	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน
7.	นายวรวัฒน์ พิทยศิริ	กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

**6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้น**

GRSC จะใช้เงินทุนจากกระแสเงินสด และ/หรือการจัดหาแหล่งเงินกู้จากภายนอกผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆ และ/หรือการกู้ยืมเงินจาก ปตท. หรือบริษัทย่อยของ ปตท. ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะใช้วงเงินกุดังกล่าวหรือไม่ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาเงินกู้จาก ปตท. หรือบริษัทย่อยของ ปตท. ในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**7. เจ็อนใจที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น**

ไม่มี

**8. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ดังมีรายชื่อปรากฏตามข้อ 5 ข้างต้น เข้าข่ายเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 7 ท่านดังกล่าวจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการในครั้งนี

**9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 7 ท่านข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ แล้ว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

## ■ แนวโน้มของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นธุรกิจที่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuels) ที่ปรับตัวสูงขึ้น และภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอาจเติบโตถึงร้อยละ 11 ในปี 2567<sup>2</sup> และกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 2,400 กิกะวัตต์ หรือเติบโตอีกร้อยละ 75 ภายในปี 2570 ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอาจมีกำลังการผลิตมากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินภายในปี 2568<sup>3</sup>

นอกจากนี้ ต้นทุนของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบและผลิต และการเพิ่มกำลังการผลิต (economies of scale) โดยเมื่อต้นทุนเหล่านี้ลดลง ต้นทุนในการประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงเช่นเดียวกัน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนในการลงทุนที่ลดลงและผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ดังนั้น การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นไปตามนโยบายและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลงทุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนให้มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของพอร์ตธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ภายในปี 2573 และบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น GRP จาก PTTGM ในครั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม อันจะเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป

## ■ ขอบเขตการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) ของบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ จะเป็นการรวมความพร้อมทางด้านบุคลากร ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) และ ปตท. ยังคงสนับสนุนบริษัทฯ ในการเพิ่มกำลังการผลิตตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. และบริษัทฯ ที่วางไว้ ซึ่งเป็นผลให้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะเป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. (PTT Group's Power Flagship) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทั้งธุรกิจพลังงานหลัก (conventional energy) และพลังงานหมุนเวียน (renewable

<sup>2</sup> The Economist Group : Energy outlook 2024

<sup>3</sup> United Nations Development Program : Sustainable Energy Hub, "Three trends that will shape the energy sector in 2023"

energy) ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน และ  
ธุรกิจพลังงานในอนาคต (new S-Curve) ซึ่งเป็นการต่อยอดเป้าหมายของบริษัทฯ ในการเป็น  
บริษัทไฟฟ้าชั้นนำ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับมีสัดส่วนกำลังการผลิต  
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตโดยรวม

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ  
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9.**

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุ  
ในข้อ 9

11. **ข้อมูลอื่นๆ**

ไม่มี